



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

จำนวน ๒ เรื่อง

ประธานได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏ และที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับ ดังนี้

๑. พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้แล้ว แต่โดยเหตุที่ยังมีกิจการที่รัฐสภาจะต้องประชุมปรึกษากันอยู่อีก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปอีกจนกว่าจะได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม

๒. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ด้วยวุฒิสภาได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ไปยังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาว่า เนื่องจากข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ไม่มีผลต่อการประชุมคณะกรรมการที่ประธานวุฒิสภาตั้งขึ้น ตามข้อ ๑๐ (๖) ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๖๒ และควรเสนอให้ประธานรัฐสภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี่ยงประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจ่ายเบี่ยงประชุมในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้วย

โดยที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาได้พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ตามที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภากฎหมายและระเบียบพิจารณาเสนอ และประธานรัฐสภาได้ลงนามในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว โดยการออกระเบียบดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมการประชุมคณะกรรมการที่ประธานวุฒิสภาตั้งขึ้น ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (๖) ที่กำหนดให้มีการจ่ายเบี่ยงประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้ซึ่งแสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย โดยไม่ต้องแก้ไขระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี่ยงประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขณะนี้ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมทั้ง ๒ ครั้งข้างต้น โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๓) กระตุ่ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

จำนวน ๓ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางการประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด ๑๙ ในด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม พิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางอภิรดี ต้นตราภรณ์) และโฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะทำงาน (นายเจน นำชัยศิริ) ได้ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอทิศทางการประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด ๑๙ ในด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ขออนุญาตให้คณะทำงานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำนวน ๒ คน คือ นายมนตรี มหาพฤษพงศ์ และนายกอบศักดิ์ ดวงดี รายงานผลการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการด้วย สรุปความได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการผลิตในประเทศจีน และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการบิน และภาคธุรกิจบริการต่าง ๆ ด้วย โดย IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง และเศรษฐกิจประเทศไทยจะหดตัวมากที่สุดที่ร้อยละ ๖.๗ เนื่องจากโครงสร้างประเทศไทยมีการพึ่งพิง การส่งออกและการท่องเที่ยว ประกอบกับในปีนี้เป็นประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งหนัก และกระทบกับการบริโภคในภาคครัวเรือน โดยหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ เกิดคำว่า “New Normal” หมายถึง สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจะเกิดขึ้นและกลายเป็นความปกติ ในรูปแบบใหม่หลังจากไวรัสโควิด ๑๙ หดไป ซึ่งคณะกรรมการการได้วิเคราะห์แล้วพบว่า ในด้านการ พาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม จะเกิด New Normal สำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อภาคการพาณิชยกรรม และการอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้แก่ การย้ายฐานการผลิตกลับไปยังประเทศตนเอง การดำเนิน นโยบายปกป้องการค้าขายไปทั่วโลก การหันมาพึ่งพิงตลาดภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง จากการพึ่งพิงตลาดภายนอก การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยเน้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้น การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบไร้การติดต่อโดยใช้รูป การค้าแบบดิจิทัล และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนใช้รูปแบบการสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยอาจจำเป็นต้องมีการทบทวน โดยพิจารณาประเด็นสาขาการค้าและภาคบริการใหม่ ๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคตได้อย่างดี โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่นำไปสู่ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า คณะกรรมการได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ ควรทบทวน โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศและท้องถิ่นมากขึ้น พัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสาธารณสุขโดยให้ ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน มีแผนรองรับที่ชัดเจน สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข และพัฒนาด้านสังคมและแรงงาน ให้การส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะแรงงานที่อาจตกงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เศรษฐกิจ โดยได้เสนอข้อคิดเห็นด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิต ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด (Critical Industry Supply Chain : CISC) เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์และ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสื่อสารสนเทศ อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ และควรมีการปรับการผลิตสู่ BCG Economy Model โดยเป็นการผนึก ๓ เศรษฐกิจ เข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในตามหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์ม การค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (National Digital Trade Platform : NDTP) สำหรับข้อคิดเห็นด้าน การปรับโครงสร้างการค้า ควรมีการปรับนโยบายการค้า เน้นการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ลดการพึ่งพิงตลาดเดิม ควรส่งเสริมการค้าภาคบริการ ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ควรผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดน ควรพิจารณาปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายที่มีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และควรส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ภาคครัวเรือนเพื่อสร้างวินัยในการใช้จ่าย

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า การค้าชายแดนมีมูลค่าสูงซึ่งมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมาก จึงควรพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศร่วมกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (กลุ่มประเทศ CLMVT) โดยส่งเสริมการค้าชายแดนให้สามารถค้าขายได้โดยสะดวก ขจัดอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ยุ่งยาก ควรจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และต้องเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ (National Single Window) ภาษีศุลกากรต้องมีอัตราเดียวกัน ด้านการผลิตควรส่งเสริมเทคโนโลยีที่มีคนใช้จำนวนมาก เช่น เทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิทัล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสังคมสูงวัยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อลดการนำเข้า การส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและสุขภาพควรศึกษา การดำเนินงานของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการผลิตยาชีววัตถุผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงตามโครงการพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นองค์กรที่สร้างความสมดุลระหว่างการนำเข้า และผลิตยาภายในประเทศ ด้านการท่องเที่ยวควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ควรเร่งนำเสนอข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยควรนำผลการศึกษาวิจัยที่มีการศึกษาไว้แล้วมาพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง คณะกรรมการควรนำเสนอข้อเสนอแนะให้ชัดเจนว่า เรื่องใดเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่ควรต้องได้รับการสนับสนุน นอกจากนี้ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการต่าง ๆ จะต้องมีความแปลกใหม่ และทันต่อการลงทุนของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔.๒ รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

เนื่องจากคณะกรรมการการศึกษาติดภารกิจสำคัญ ประธานจึงส่งเลื่อนการพิจารณา ออกไปในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง COVID-19 : ผลกระทบต่อความมั่นคง คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ (พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์) และผู้แทนคณะกรรมการ (นายเชิดศักดิ์ สันติวรฤทธิ และนายทวีวงศ์ จุลกมนตรี) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทั่วโลก มีความรุนแรงและยาวนานส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนได้รับผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” คณะกรรมการจึงศึกษาผลกระทบ แผนงาน มาตรการ การเฝ้าระวัง การควบคุม การป้องกัน และแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรงในอดีตที่ผ่านมา อาทิ โรคไข้ดำ และที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้พบว่า ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาด ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการป้องกันและรักษาโรคโดยตรง เช่น การเร่งผลิตวัคซีนและยารักษาโรค การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม และสุขอนามัยระดับครัวเรือน การพัฒนาระบบสุขภาพ และการประปาเพื่อยุติการระบาดของอหิวาตกโรค การใช้มาตรการส่งเสริมความรู้ ค่านิยมและพฤติกรรมให้แก่ประชาชน อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การใช้อำนาจพิเศษของรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาทิ ปิดพื้นที่เสี่ยง การกักตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของประชาชนทั้งสิ้น จากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยควรนำจุดแข็งด้านความมั่นคงทางด้านสุขภาพและอาหารมาใช้ในการแสดงบทบาทผู้นำในเวทีประชาคมอาเซียนโดยให้ความสำคัญกับมิติความมั่นคงด้านสาธารณสุขและอาหารขึ้นเป็นเสาหลักที่ ๔ ของประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของภายในประเทศ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสาธารณสุข เกษตรกรรมและการบริหารจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับสมดุลการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงด้านสุขภาพบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ทหารสามารถปรับบทบาทในการมีส่วนร่วมช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ บทบาทในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะหน่วยแพทย์ทหาร ซึ่งสามารถดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและสร้างระบบการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง หรือให้คำปรึกษาต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ในอนาคตอาจมีบุคคลบางกลุ่มพัฒนาเชื้อไวรัสชนิดก่อให้เกิดสงครามชีวภาพ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีบทบาทด้านสาธารณสุขโดยเป็นการจัดการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเพื่อส่งเสริมและป้องกัน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากโรคระบาดร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวมศูนย์ การสั่งการหรือควบคุมในมิติด้านความมั่นคงมาสู่ส่วนกลางควรจะนำมาใช้เพียงแคในสถานการณ์พิเศษ

หรือฉุกเฉินเท่านั้น ตลอดจนควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ครอบคลุม การแก้ไขปัญหา วิธีการป้องกัน หรือวิธีการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๘๓ แห่ง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีนายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กับคณะ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับความเป็นมาของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ซึ่งรายละเอียดการจัดทำงบการเงินนั้น มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เสนอ ต่อคณะกรรมการกองทุนทราบอย่างน้อยปีละครั้ง แล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่ารายงานการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานและนโยบาย การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาให้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ประธานคณะอนุกรรมการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แถลงผลการพิจารณาศึกษาสรุปได้ว่า จากการพิจารณารายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไม่มีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตแต่มีความเห็นว่าควรเพิ่มรายละเอียด ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับเงินที่ให้อั้วมจะเป็นประโยชน์มากขึ้น กองทุนควรเพิ่มมาตรการ เร่งรัดการชำระคืนเงินกู้ การลงทุนจากทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดประโยชน์จะช่วยให้กองทุนเติบโต อย่างยั่งยืน การพิจารณาปรับปรุงเพื่อรองรับการขอขยายเวลาการชำระคืนเงินต้นของผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งยังไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ยืมได้ กองทุนควรพิจารณาโครงการและแผนงานที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ โดยตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์จึงจัดสรรงบประมาณให้ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยและกองทุน

ต้องให้ความสำคัญกับผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ได้รับทราบวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อการจัดรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดงบประมาณในการเวนคืนของภาครัฐ แก้ปัญหาเมืองเติบโตอย่างไม่เป็นระเบียบ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ นาฬิกา

สำนักงานประชุม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา